



Chiến lược ELARC để khôi phục các buổi khám theo dõi trực tiếp đối với khách hàng sống trong các cơ sở nội trú được cấp phép, FHA và các cơ sở Sinh hoạt độc lập/Sinh hoạt được hỗ trợ trước ngày 21/5/2021 theo yêu cầu trong Chỉ thị DDS 01-042121

Cấu trúc và Phương thức Thăm khám	Quy chế Giảm thiểu Rủi ro	Ưu tiên Tham khám	Các biện pháp thận trọng cần được chủ động phổ biến cho cộng đồng
<p>“Thăm khám kết hợp” kết hợp giữa việc tới cơ sở hay trung tâm sinh hoạt không quá thời gian cần thiết để quan sát sức khỏe, với gặp gỡ trực tiếp các cá nhân bên ngoài cơ sở và/hoặc đánh giá giấy tờ mang mạng có thể được lên lịch riêng.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Nhân viên có quyền tiếp cận vắc-xin COVID-19 và có thể lên lịch tiêm theo lịch của cơ sở• Tất cả nhân viên sẽ được cung cấp khẩu trang y tế hay khẩu trang N 95, găng tay, mặt nạ, áo bảo hộ. Nước khử trùng luôn có sẵn.• Nhân viên được cung cấp các tài nguyên Y tế Công cộng, trong đó có thông tin về các biện pháp bảo vệ chống COVID-19 liên quan đến giãn cách xã hội trong nhà và bên ngoài, và phải xem lại hướng dẫn đó trước mỗi lần thăm khám.• Nhân viên được cung cấp các tài nguyên Y tế Công cộng về xác định các triệu chứng của COVID-19.• Nhân viên sẽ xem lại chiến lược này, tài nguyên y tế công cộng và sẽ được khuyến khích sàng lọc theo hướng dẫn y tế công cộng trong quá trình đào tạo liên tục trong các buổi họp của đơn vị.	<p>Những khách hàng có tình trạng y tế trong các cơ sở nội trú (bao gồm cả SNF), FHA, trung tâm sinh hoạt độc lập hay sinh hoạt được hỗ trợ sẽ là những đối tượng được ưu tiên hàng đầu để thực hiện các buổi thăm khám theo dõi trực tiếp. Ngoài ra, ELARC cam kết sẽ thực hiện toàn bộ số lượt thăm khám theo dõi với tất cả những cá nhân sống trong cơ sở nội trú được cấp phép.</p>	<p>ELARC đã đăng tải liệu Chiến lược này trên trang web của chúng tôi. Phân phối cho các cá nhân, thành viên gia đình, nhà cung cấp sẽ bao gồm nhưng không hạn chế ở: thông qua nhân viên, các cuộc họp công cộng và Ủy ban Tư vấn Khách hàng và Nhà cung cấp. Theo Chỉ thị DDS 01-042121 về chỉ dẫn cho các Trung tâm Vùng tiến hành thăm khám theo dõi trực tiếp cho khách hàng sống trong các cơ sở nội trú được cấp phép, ELARC sẽ khôi phục hoạt động này trước ngày 21/5/2021. Sau đây là các biện pháp thận trọng mà ELARC đang thực hiện để bảo vệ an toàn sức khỏe cho cộng đồng.</p> <ul style="list-style-type: none">• Nhân viên ELARC đủ điều kiện nhận vắc-xin COVID-19 kể từ ngày 13/1/2021.• Nhân viên ELARC sẽ đặt ra các câu hỏi sàng lọc trước buổi thăm khám, bao gồm nhưng không hạn chế ở các câu hỏi về tình trạng ốm bệnh gần đây, triệu chứng và hành trình di chuyển.• Nhân viên ELARC đã được hướng dẫn tự sàng lọc và hiểu rõ về hướng dẫn y tế công cộng.• Nhân viên ELARC sẽ sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân đầy đủ trong suốt buổi thăm khám.• Nhân viên ELARC sẽ hạn chế thời gian có mặt tại cơ sở và/hoặc trung tâm sinh hoạt của khách hàng không qua thời gian cần thiết để thực hiện các quan sát sức khỏe thể chất.• Nhân viên ELARC sẽ nỗ lực gặp gỡ các cá nhân ở bên ngoài và tự giãn cách xã hội.• Là một phần của buổi thăm khám theo dõi, ELARC sẽ thực hiện đánh giá giấy tờ từ xa/qua mạng.